

Cõng đõng ngõõ i Mỹ gũ c Á Châu vũ n là nhóm có hũc thũc cao hũ n hũ t

Hũ n 30% ngõõ i Mỹ nay có bũng Cũ Nhân, ì n đũ tiên trong ì ch sũ nũũ c Mỹ, và nũ giũ i hiũ n sũ p vũũ t qua nam giũ i vũ thành quũ hũc tũ p, theo các đũ kiũ n cũ a cũ quan thũ ng kê dân sũ U.S. Census đũ a ra.



(Hình: Christopher Furlong/Getty Images)

Các đũ kiũ n trên cũng cho thũ y sũ gia tăng vũ tũ ì dân sũ đi hũc đũ i hũc bũ t đũ u vào giũ a thũ p niũ 90, sau mũ t thũ i gian ngõõ n bũ trũ trũ vào thũ p niũ 70.

Các con sũ có đũũ c cũng cho thũ y sũ gia tăng vũ sũ ngõõ i có bũng cũ nhân trong khũ p mũ i chũ ng tũ c tũ i Mỹ, nhũ ng ngõõ i da đen và Latino không chũ tiũ p tũ c đũ ng sau ngõõ i da trũ ng mũ t quũng xa, mà khoũ ng cách này ì i ì n hũ n trong thũ p niũ qua.

Tính tũ i Tháng Ba năm 2011, có khoũ ng 30.4% ngõõ i trên 25 tuũ i ì Mỹ có ít nhũ t mũ t bũ ng Cũ Nhân, và 10.9% có bũ ng trên Cũ Nhân, tăng cao so vũ i con sũ 26.2% và 8.7% khoũ ng 10 năm trũũ c đũ.

Trong nhiũ u năm qua, các trũũ ng đũ i hũc thu nhũ n và đào tũ o nhiũ u nũ sinh viên hũ n là nam

## Mức độ công nhân thất nghiệp

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Tâm (theo NYT)

Th&#7913; S&#225;u, 09 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2012 13:41

---

sinh viên và mức thất nghiệp trong các ngành công nghiệp nam giới và sĩ số trong lĩnh vực học nghề nay coi như xóa bỏ. Năm 2001, nam giới hiện nay giảm 3.9% và ngành Công Nhân và 2.6% và các ngành trên Công Nhân. Tỷ lệ năm ngoái, các hai số khác biệt này giảm xuống còn 0.7%.

Trong công việc Hispanics, số người hiện nay có ngành Công Nhân tăng từ 11.1% năm 2001 lên đến 14.1% năm ngoái, và trong số người da đen, con số này tăng từ 15.7% lên thành 19.9%. Tuy nhiên, số gia tăng này được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thành phố người da đen không phải là Hispanics (nói tiếng Tây Ban Nha), từ 28.7% lên 34%.

Công việc người Mỹ gốc Á Châu hiện nay là nhóm có học thức cao hơn nhất, với 50.3% có ngành Công Nhân, và 19.5% có ngành trên Công Nhân.

Các dữ kiện trên đến từ cuộc Khảo Tra Dân Số Thập niên Niên và được công bố cùng với các dữ kiện từ một cuộc khảo tra khác đang tiến hành là Khảo Tra Cộng Đồng Mỹ (American Community Survey). Một dữ kiện thú vị cho thấy khi xem xét về ngành học thì ngành Kỹ Thuật và Khoa Học chiếm đa số trong các ngành Công Nhân, vào khoảng 34.9% tổng số.

Và số được quy định công nhân nam giới trong các ngành này cũng đang sút giảm dần, một chi tiêu học nghề quan trọng vì các kỹ sư và giới có khả năng khoa học thắp sáng kỹ thuật vì làm dãi dàng hơn và lương cao hơn mức trung bình. Trong số ngành người tốt nghiệp đại học hiện 65 tuổi hay lớn tuổi hơn, chỉ vào khoảng 23% trong số có ngành Kỹ Thuật hay Khoa Học là phần lớn. Trong số người tốt nghiệp 40 tuổi đến 64 tuổi, con số phần lớn là 36%. Và trong số từ 25 đến 39 tuổi, phần lớn chiếm 45.9%.

Bên báo cáo cũng cho hay ngành người có ngành kỹ sư và khoa học thắp sáng tập trung ở khu vực Miền Đông và Tây bắc Mỹ, với con số đông nhất ở vùng D.C. (District of Columbia), California, Washington và Maryland.